

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

với nhau trong bổ sung, chia sẻ, phát huy giá trị tài nguyên thông tin; cung cấp các dịch vụ công thiết yếu, phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân, phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập ở nước ta. Do vậy, các đại biểu đề nghị Luật cần

quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thư viện; chính sách phát triển sự nghiệp thư viện; quy định việc thành lập thư viện; trách nhiệm của nhà nước; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Ngoài ra, các đại biểu

còn tập trung thảo luận một số nội dung cụ thể như về bố cục của dự thảo Luật; phạm vi điều chỉnh của Luật; khái niệm thư viện; mạng lưới thư viện và một số thư viện cụ thể; thành lập và hoạt động thư viện; về quản lý nhà nước...

Cuối giờ làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và tiến hành thảo luận tại hội trường về việc phân bổ 4.069 tỷ đồng

trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, trước khi tiếp tục

thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội báo cáo về vụ 39 nạn nhân tử vong ở Anh.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thôn Tiên Phong có 378 hộ với 1.048 nhân khẩu. Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được cán bộ và nhân dân thôn Tiên Phong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đa số các gia đình trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều kết quả đạt được ở mức cao hơn bình quân chung toàn tỉnh như: tỷ lệ hộ nghèo còn 0,06%; 98,9% gia đình trong khu dân cư là gia đình văn hóa...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tiên Phong nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Tiên Phong, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Tiên Phong đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí vui mừng thông báo tới bà con những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh từ đầu năm đến nay; đặc biệt là tin vui Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, nhấn mạnh Khu kinh tế được hình thành sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và cửa cả nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cán bộ và nhân dân thôn Tiên Phong tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, đồng viên nhau phát triển kinh tế để thôn ngày càng có thêm nhiều hộ giàu, hộ khá giả, có thêm nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, giúp các hộ nghèo trên địa bàn sớm thoát nghèo. Tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hóa; tham gia bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường; chấp hành tốt các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư; đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng những hoạt động thiết thực. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần để xã Vũ Tây xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã trao quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thôn.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

với sự tham gia trực tiếp của gần 500 người dân các xã; 3 ngày chính của lễ hội diễn ra vào cuối tuần nên lượng du khách rất đông. Tuy vậy, với sự chuẩn bị và vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương của huyện, lễ hội được tổ chức thành công, an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm; không xảy ra vấn đề phức tạp về tôn giáo, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông; tình trạng trộm cắp, móc túi, lợi dụng lễ hội hành nghề mê tín dị đoan giảm rõ rệt; môi trường trong và sau lễ hội sạch sẽ; công tác thu, chi tài chính của lễ hội được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, tại lễ hội vẫn còn hiện tượng móc túi, xem bói, đổi tiền lẻ...

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp liên quan đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân gian tại lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phát huy các giá trị văn hóa của chùa Keo và lễ hội chùa Keo..., góp phần sớm khắc phục hạn chế, tổ chức tốt lễ hội chùa Keo những năm tới.

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
Toạ đàm về Luật Biển và vai trò của Luật Biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo**

Sáng ngày 5/11, Trường Đại học Thái Bình tổ chức tọa đàm về Luật Biển và vai trò của Luật Biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại buổi tọa đàm, GS, TS luật sư Nguyễn Bá Diễn, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, Chủ tịch Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo đã thông tin đến đại biểu cũng giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình tinh hình biển Đông và các tranh chấp trong khu vực biển Đông; các luận cứ, luận chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các đại biểu cũng được phân tích về công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tầm chiến lược không những trong giai đoạn hiện nay mà còn có ý nghĩa lâu dài, có tính chất sống còn; thể hiện sự nghiêm túc của chúng ta trong xử lý, giải quyết các vấn đề tranh chấp nói chung và tranh chấp trên biển nói riêng, buộc nước ngoài phải tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam và có những hành xử đúng đắn trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, khẳng định quyết tâm của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thái Bình với vấn đề biển, đảo, đấu tranh chính nghĩa bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

TRINH CƯỜNG

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Với mục đích nâng cao nhận thức về việc áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, sáng ngày 5/11, tại xã Đông Phương (Đông Hưng), Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hơn 200 hộ dân của xã Đông Phương được giới thiệu các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cách nhận biết nhãn năng lượng để lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng; các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, tủ lạnh, bếp gas, lò vi sóng, bếp từ, nồi cơm điện, máy bơm, máy nước nóng... Hội nghị là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, liên tục, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TÚ ANH

CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng. Các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng dự hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố và 31 xã, thị trấn nằm trong KKT.

KKT Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; là KKT ven biển, có tổng diện tích tự nhiên 30.583ha gồm 30 xã và 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải và phần tiếp giáp biển. Ngày 28/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiến đề quan trọng, là cơ sở pháp lý để tiến tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư trong KKT, từ đó khai thác tối đa lợi thế trong việc kết nối với các địa bàn lân cận, đưa Thái Bình ngày càng phát triển vững chắc. Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2025, KKT có đất xây dựng các khu chức năng khoảng 18.500ha với dân số dự kiến 227.000 người, trong đó đất khu công nghiệp

- đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng 8.020ha, đất khu dân dụng đô thị khoảng 1.410ha và đất khu du lịch, dịch vụ khoảng 2.345ha; đến năm 2040, KKT có đất xây dựng các khu chức năng khoảng 21.000ha với dân số dự kiến 300.000 người, trong đó, đất khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng 8.020ha; đất khu dân dụng đô thị khoảng 3.000ha; đất khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 3.110ha. Với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng, KKT được hình thành sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và cửa cả nước, bao gồm: kinh tế hàng hải, trung tâm công nghiệp, năng lượng, thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản. Việc thực hiện quy hoạch đồng bộ các khu trong KKT không chỉ góp phần thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư mà còn thu hút dân cư đến làm ăn, sinh sống tại các khu chức năng trong KKT theo quy hoạch được duyệt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của nhân dân nói riêng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Để triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KKT, Thái Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư, phát triển KKT Thái Bình với các công việc thực hiện cụ thể được đề ra theo từng lộ trình.

Đánh giá cao chất lượng quy hoạch và sự vào cuộc tích cực cũng như quyết tâm của tỉnh để quan trọng, là cơ sở pháp lý để tiến tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư trong KKT, từ đó khai thác tối đa lợi thế trong việc kết nối với các địa bàn lân cận, đưa Thái Bình ngày càng phát triển vững chắc. Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2025, KKT có đất xây dựng các khu chức năng khoảng 18.500ha với dân số dự kiến 227.000 người, trong đó đất khu công nghiệp



Thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH

hiện quy hoạch, từ đó tạo cơ sở để các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thái Bình và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc theo đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong phát triển, thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh; đồng thời, chức Thái Bình nhanh chóng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện quan trọng trong lộ trình xây dựng KKT Thái Bình, tạo động lực phát triển kinh tế không chỉ cho tỉnh mà còn cho các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị Ban Quản lý KKT và các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng hạ tầng KKT; chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư vào KKT; đẩy mạnh các hoạt động quảng

bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư vào KKT. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn nằm trong KKT phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT và các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng KKT Thái Bình, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện; phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và an toàn tài sản trong quá trình đầu tư. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tại hội nghị, thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Thái Bình.

MINH HƯƠNG

GIẢI TRÌNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cum công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự phiên giải trình.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Thái Bình có bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thành trường kinh tế liên tục đạt mức 2 con số, là một dấu mốc ít ỏi, thành phố đầu tiên về tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng bằng sông Hồng, cao hơn mức trung bình của cả nước. Trong thành tích đó có đóng góp không nhỏ của các CCN trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN. Do

vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn nội dung quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN trên địa bàn tỉnh để thực hiện giám sát chuyên đề và làm nội dung của phiên giải trình. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình với quy mô và nội dung chuyên sâu về môi trường để phù hợp với mục đích thông qua báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh để làm rõ những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN, từ đó xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành có liên quan, để xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên đoàn giám sát nêu rõ quan điểm trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu của phiên giải trình, nêu các vấn đề trong quá trình giám sát đã phát hiện để các đơn vị liên quan có trách nhiệm giải trình, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan phối hợp giải trình làm rõ tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đề xuất lộ trình, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Tiếp theo, các đại biểu đã nghe đại diện đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 46 CCN đã được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 2.353,6ha, trong đó có 24 CCN có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi giám sát thực địa tại một số doanh nghiệp trong CCN trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát nhận thấy: Công tác quản lý quy hoạch chi tiết các CCN đã từng bước đi vào nề nếp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để kêu gọi và thu hút đầu tư. Sau khi có quyết định cho thuê đất, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, một số doanh nghiệp cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, nghĩa vụ tài chính. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, tình hình vi phạm về đất đai và môi trường tại các CCN là không đáng kể nhưng qua thực tế giám sát tại 15 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại 12 CCN có 3/15 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có bản chấp hành tốt các quy định về đất đai, 12/15 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có vi phạm; hiệu quả sử dụng đất tại các CCN chưa cao; hiệu quả, hiệu lực thực hiện một số kết luận thanh tra chưa cao, sai phạm không

đúng giải quyết triệt để, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận, giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt câu hỏi và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, việc thực hiện kết luận sau thanh tra của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, vi phạm của một số doanh nghiệp cụ thể tại các CCN trên địa bàn; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong quản lý, sử dụng đất, cấp phép xây dựng; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số nội dung tại phiên giải trình đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu và khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN trong thời gian tới.

Đồng chí để nghị Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát để việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và tiếp tục tổ chức giám sát cả các doanh nghiệp nằm ngoài khu, CCN. Các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm quản lý và nhân dân tăng cường giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ thực thi công vụ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm kéo dài, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận...

THU HIỀN